



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ที่ สส ๗๒๘๐๑/

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ในการนี้ ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ท่านทราบและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายนิติกร ล้อไชยพร)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวรัชชัญญ์ ทองพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดฯ

(นางสาวสุภีรัตน์ ปลั่งเจริญผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ความเห็นนายก

(นายสมศักดิ์ แยมบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงานการประเมินความถี่ของการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางแพะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	ประเภทการดำเนินงาน	เหตุการณืความถี่เกิดข้	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ลดประสิทธิภาพ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความถี่					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	งานจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือเป็นญาติ หรืออื่บุคคลที่เกี่ยวข้อง	การจ้างเหมาบริการ/การจ้างเหมา	พระราชบัญญัติการพัสดุของกรมการคลัง พ.ศ.๒๕๖๐				✓			การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. เป็นต้น
๒	การรับพัสดุ	การรับพัสดุไม่ถูกต้อง หรือเป็นญาติ หรืออื่บุคคลที่เกี่ยวข้อง	การรับพัสดุ	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				✓			การประกาศผลคะแนนของผู้ที่สอบได้
๓	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรือเป็นญาติ หรืออื่บุคคลที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒							การตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำมาก	กลาง	สูง			สูงมาก	สูงสุด
๓	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกนอกเส้นทางขออนุญาตไปติดต่อราชการเพื่อทำธุรกรรมตัว	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินใหม่หรือทรัพย์สินของกรมงารของพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓				✓				การกำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางทำหนังสือขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางและจุดบันทึกการใช้รถยนต์ พร้อมเลขแม่เหล็กและเวลาในการใช้รถ	สมุดบันทึกระยะทางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวสุภัทรีรัตน์ ปลั่งเจริญผล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค